

Techcombank sẽ đồng hành cùng Diễn đàn doanh nghiệp khu vực Singapore (SRBF®) lần thứ 7

13:18 29/06/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì sự phát triển bền vững", diễn đàn năm nay sẽ đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Singapore, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo tiền đề cho sự liên kết sâu rộng hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Diễn đàn Doanh nghiệp Khu vực Singapore (SRBF®), với chủ đề "Tăng cường hợp tác khu vực vì sự phát triển bền vững", dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7 tháng 7 năm 2023.

Sự kiện đánh dấu 50 năm quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Singapore, 10 năm Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tạo tiền đề cho sự liên kết sâu rộng hơn giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vinh dự là một trong hai nhà tài trợ bạch kim cho diễn đàn này.



Diễn đàn sẽ là nơi quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo thuộc các lĩnh vực kinh doanh và chính trị, bao gồm nhiều phiên toàn thể, thảo luận nhóm, đối thoại với quan chức chính trị và các phiên họp kết nối cộng đồng doanh nghiệp.

Là nhà tài trợ bạch kim của SRBF, Techcombank mong muốn chia sẻ tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống" và sứ mệnh tiên phong dẫn dắt hành trình chuyển đổi số của ngành ngân hàng dựa trên ba trụ cột "Số hóa, Dữ liệu, Nhân tài."

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 28 tháng 6 năm 2023, Tổng giám đốc Techcombank, Ông Jens Lottner nói: "Đồng hành cùng diễn đàn là một dấu ấn tự hào của Techcombank, góp phần kỷ niệm

50 năm quan hệ song phương và 10 năm đối tác chiến lược giữa Singapore và Việt Nam. Đây cũng là thời điểm Techcombank hướng đến kỷ niệm 30 năm thành lập, và chúng tôi đang tiếp tục cùng nhau kiến tạo thêm nhiều thành công vượt trội, hiện thực hóa sứ mệnh dẫn dắt sự chuyển đổi của ngành ngân hàng Việt Nam, cũng như vai trò tiên phong kết nối tầm khu vực. Cùng với mạng lưới đối tác rộng lớn, chúng tôi thúc đẩy sáng tạo, lan tỏa tri thức và không ngừng mở rộng giới hạn thành công. Chúng tôi chờ đón những thành quả đạt được cùng nhau tại diễn đàn”.



Ông Jens Lottner - Tổng giám đốc Techcombank

Trong bối cảnh đầy thách thức của các nền kinh tế sau đại dịch, với nhiều biến động của thị trường, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng..., Techcombank luôn đồng hành cùng doanh nghiệp đảm bảo luồng giao dịch được thông suốt, tối ưu chi phí vận hành chính. Ngân hàng luôn chú trọng đầu tư cho nền tảng số hóa, và dành nguồn lực cho sáng kiến chuyển đổi trên nền điện toán đám mây. Từ đó, cho phép Techcombank cung cấp trải nghiệm ngân hàng liền mạch, và trải nghiệm khách hàng vượt trội. Toàn bộ hành trình giao dịch của khách hàng với Techcombank được số hóa và cá nhân hóa theo thời gian thực qua các điểm chạm offline và online.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số hóa và dữ liệu, “Nhân tài” luôn là trụ cột quan trọng. Trong năm 2022, nhân viên Techcombank có hơn 900.000 giờ đào tạo – tương đương 70 giờ đào tạo/nhân viên, thông qua các khóa học e-learning và đào tạo trực tiếp. Thông qua hợp tác với Amazon Web Services (AWS), có đến 2.800 nhân viên Techcombank được đào tạo về công nghệ

Cloud, với 250 chứng nhận quốc tế do AWS cấp. Techcombank cũng là ngân hàng Việt Nam đầu tiên tổ chức chiến dịch Overseas Talent Roadshows tại các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới như Singapore, London (Anh), San Francisco (Mỹ) và Sydney (Australia) để mời các nhân tài người Việt có kinh nghiệm quốc tế trở về nước, đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình chuyển đổi.

2023 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập ngân hàng, trên hành trình vươn mình trở thành ngân hàng tư nhân hàng đầu Việt Nam, và ngang tầm khu vực. Techcombank hiện là ngân hàng duy nhất của Việt Nam được tổ chức quốc tế Financial Asia trao tặng danh hiệu "Ngân hàng xuất sắc nhất 2023". Tạp chí The Asian Banker vinh danh Techcombank là "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam" trong ba năm liên tiếp, ngân hàng đứng đầu về "Giải pháp thu hộ qua tài khoản định danh tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2023" và là "Ngân hàng tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam năm 2022".



Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, và là một trong những ngân hàng hàng đầu khu vực châu Á.

Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 11,2 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, cũng như dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của Ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt giúp tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB.

Được ghi nhận về hoạt động xuất sắc và đổi mới, năm 2023 Techcombank nhận được những giải thưởng như: Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023 – FinanceAsia bình chọn; Top 163 Ngân hàng Giá trị nhất Toàn cầu 2023, với giá trị thương hiệu được định giá 1,4 tỉ USD - The Brand Finance; “Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng bán lẻ tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam” 2023- The Asian Banker; “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2023 – Triple A Awards; “Nơi làm việc tốt nhất 2023 ” – Great Place to Work.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/techcombank-se-dong-hanh-cung-dien-dan-doanh-nghiep-khu-vuc-singapore-srbf%C2%AE-lan-thu-7>